



## กรม. การศึกษา วุฒิสภา

### พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธิการ และพิจารณาความคืบหน้าในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และจัดเสวนา ณ จังหวัดเชียงใหม่



เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดโครงการเสวนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อจำกัดด้านกฎหมายอันเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของเด็กนักเรียน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิพากษ์และเติมเต็มในการระดมความคิดเห็น โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเสวนาเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ EF



๒ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน

นายออน กาจระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ ในฐานะประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้มีการพิจารณาการเตรียมการจัดเสวนา เรื่อง “ความต้องการจำเป็นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ” และได้พิจารณาร่างกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

และคณะอนุกรรมการได้พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงควรปรับเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการ เป็น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

๑ พิจารณาความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนาของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายอาน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานและจัดเสวนา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการเสวนา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูดีของแผ่นดิน และบรรยายพิเศษ โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ และช่วงที่สองจะเป็นการแบ่งกลุ่มเสวนาย่อย ๕ กลุ่ม โดยมีประเด็นการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตามความต้องการของเจ้าของอาชีพและแนวทางการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา การปรับโครงสร้างสำนักงาน กศน. มีผลต่อการศึกษาอย่างไร และความจำเป็นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘

Website : <https://bit.ly/2IU4U6t>

E-Mail : [edu.senateth@gmail.com](mailto:edu.senateth@gmail.com)

ภาพ/ข่าว โดย ญัฐกานต์ - ธวัชชัย